

อมาธารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส ประกาศศักยภาพ เวลเนสไทยในเวทีโลก คิวรางวัลสปาหรูแนวใหม่ จากงาน 2016 World Luxury Spa Awards

ภูเก็ต – อมาธารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส รีสอร์ทหรูภูเก็ตที่นำเสนอบริการห้องพักระดับหรูและประสบการณ์สปาชั้นเลิศของเมืองไทย ได้รับรางวัล สปาหรูแนวใหม่ของประเทศไทย (Luxury Emerging Spa - Thailand) จากงาน 2016 World Luxury Spa Awards ซึ่งเป็นงานประกาศผลรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องธุรกิจสปาชั้นนำระดับโลก และถือเป็นการนำเสนอมาตรฐานขั้นสูงทั้งในด้านคุณภาพ นวัตกรรม และบริการทรีทเมนท์ในระดับสากล โดยอมาธาราได้รับรางวัลนี้จากการเปิดตัวบริการสปาไทยอัมมัมแห่งแรกของโลก ภายใต้แนวคิดการปรนนิบัติที่สมบูรณ์แบบเพื่อมอบ “ความสุขที่แท้จริง” ซึ่งเกิดจากการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ สำหรับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งทรีทเมนท์เพื่อการฟื้นฟูร่างกาย การสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย มีอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โปรแกรมล้างพิษที่ออกแบบเฉพาะบุคคล และกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้รักสุขภาพ

บริษัท โบเร้ง ผู้จัดการทั่วไป อมาธารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส กล่าวว่า “ในนามของพนักงานของอมาธารา เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลและภาคภูมิใจกับการยกย่องในระดับโลก ในฐานะรีสอร์ทและสปาที่นำเสนอบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมชั้นนำระดับโลก อมาธารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส ให้ความสำคัญอย่างมากในการเป็น “จุดหมายปลายทางอันดับหนึ่ง” สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการห้องพักและบริการด้านสุขภาพระดับหรูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราจึงทุ่มเทนำเสนอบริการทรีทเมนท์เพื่อการบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจ โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราได้เปิดตัวสปาไทยอัมมัมแห่งแรก ซึ่งเป็นนวัตกรรมสปาทรีตเมนต์เพื่อบำบัดด้วยอุณหภูมิของน้ำ ที่ผสมผสานการอาบน้ำแบบตุน้ำเข้ากับศาสตร์การบำบัดของไทย และผ่อนคลายในห้องเกลือ เพื่อมอบประสบการณ์แห่งการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบตลอดระยะเวลาแห่งการพักผ่อนที่อมาธาราแห่งนี้”

ผู้ชนะจากงาน World Luxury Spa Awards ผ่านการคัดเลือกจากผลการลงคะแนนเสียงของบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีความโปร่งใสและปราศจากอคติในการพิจารณาถึงความอุตสาหกรรมและความทุ่มเทของพนักงานในโรงแรมและรีสอร์ทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง สำหรับงานประกาศผลรางวัล 2016 World Luxury Spa Awards จัดขึ้นในรูปแบบงานเลี้ยงกาล่า ณ โรงแรมแกรนด์ไฮเต็ล โครเนี่ยนฮอฟ ปอนเตเรซิน่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนของโรงแรมรีสอร์ทชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

อมาธารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส นำเสนอประสบการณ์แห่งความสุขที่แท้จริง ด้วยบริการห้องพักชั้นเลิศแบบพาวิลเลียน 22 ห้อง ห้องสวีท 48 ห้อง และห้องพูลวิลล่า 35 ห้อง ทุกห้องมีระเบียงพักผ่อนส่วนตัวเพื่อรับความสดชื่น

จากธรรมชาติ โดยมีเหล่านักแสดงฮอลลีวู้ดชื่อดังที่เดินทางมาพักผ่อนที่อมาตาราเป็นจำนวนมาก อาทิ ลีโอนาร์โด ดิแคพรีโอ, เอลิซาเบธ เทย์เลอร์, และ เพียร์ซ บรอสแนน และนักแสดงไทยชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศ ลูก เกด เมธินี กิ่งโพยม หญิง รฐา ...เพื่อรีนรมย์กับบริการระดับโลกที่สมบูรณ์แบบ ทั้งบริการอาหารเช้าทุกวันในห้องอาหาร เดอะ เรสเตอรองค์ บริการเครื่องเล่น iPad ในระหว่างเข้าพัก พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi สระว่ายน้ำ ไร่ขอบแบบอินฟินิตี้ ฟิตเนส สนามเทนนิส และสโม่สเด็ก รวมถึงบริการชั้นเลิศอื่นๆ อีกมากมาย

อมาตารา ฉลองโอกาสที่ได้รับรางวัลสปาหรูแนวใหม่จากงาน 2016 World Luxury Spa Awards นำเสนอโปรโมชันพิเศษ The Ultimate Luxury Package เพื่อให้แขกคนสำคัญได้เพลิดเพลินกับวันพักผ่อนที่ อมาตารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส ได้อย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น พิเศษ ห้องพรีเมียร์ชีวิว 2 คืนในราคา 16,900 บาท หรือ ห้องชีวิวพูลวิลล่า 2 คืนในราคา 21,900 บาท พร้อมรับบัตรเงินสดสายการบินบางกอกแอร์เวย์มูลค่า 6,000 บาทสำหรับจองบัตรสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (ซึ่งบินตรงจากกรุงเทพฯถึงภูเก็ต) บริการรับส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต บริการอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านทุกวัน บริการนวดชิกเนเจอร์มาสาชาจ 75 นาที สำหรับ 2 ท่าน คลาสโยคะ 1 ครั้งสำหรับ 2 ท่าน และเช็กเอาท์ได้ถึงเวลา 14.00 น. โดยสามารถจองแพ็คเกจโปรโมชันได้ตั้งแต่วันที่ – 31 กรกฎาคม และเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ ถึง 31 ตุลาคม 2559 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ติดต่อจองโดยตรงกับทาง อมาตารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส เท่านั้น

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อมาตารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส ที่หมายเลข +66(0) 7620 0800 หรือ +66 (0) 76 318 888 แฟกซ์ +66 7620 0803 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.amataraphuket.com หรือติดต่อผ่านอีเมล sales.phuket@amataraphuket.com

###

เกี่ยวกับ อมาตารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส

อมาตารา รีสอร์ท แอนด์ เวลเนส ตั้งอยู่ท่ามกลางความงดงามของท้องทะเลบนแหลมพันวาอันเลื่องชื่อของเกาะภูเก็ต นำเสนอบริการ เวลเนส รีทรีท หรือคอร์สเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนแบบครบวงจรในวันหยุด โดยให้ความสำคัญกับการล้างพิษ การฝึกโยคะ การลดน้ำหนัก การออกกำลังกาย และบริการทรีทเมนท์เพื่อความผ่อนคลาย ทุกแพ็คเกจรวมบริการห้องพัก บริการรับส่งถึงสนามบิน บริการอาหารเพื่อสุขภาพ 3 มื้อต่อวัน บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ร่างกาย บริการชิกเนเจอร์อมาตารามาสาชาจทุกวัน บริการทรีทเมนท์และกิจกรรมตามโปรแกรมที่เลือก รวมถึงทรีทเมนท์ชิกเนเจอร์ของอมาตารา นั่นคือ สปาไทยอัมมัม เพื่อการผ่อนคลายที่สมบูรณ์แบบ

อมาตารา บริการห้องพักและห้องสวีทรวม 105 ห้อง ทุกห้องมีระเบียงพักผ่อนส่วนตัวเพื่อรับความสดชื่นจากสายลม แสงแดดและความงดงามของธรรมชาติอย่างเต็มที่ โดยห้องแบบพรีเมียร์ชีวิว ห้องพาวิลเลียน และห้องสวีท นำเสนอมาตรฐานใหม่ของดีไซน์และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับหรู ส่วนห้องพูลวิลล่ามอบสระว่ายน้ำส่วนตัวเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการพักผ่อนที่หรูหราเป็นส่วนตัวสูงสุด ภายในรีสอร์ทยังเพียบพร้อมด้วยบริหารห้องอาหารเลิศและ

หนึ่งในสถานบริการสปาริมหาดที่ดีที่สุดในเอเชีย